

การประชุมคณะกรรมการโครงการรับรองคุณภาพแปรงสีฟันโดยกรมอนามัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙  
วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมสมบูรณ รัชโรทัย กรมอนามัย



โครงการรับรองคุณภาพแปรงสีฟันโดยกรมอนามัย “แปรงสีฟันติดดาว” ซึ่งผู้ประกอบการสมัครขอรับการรับรอง และขอใช้เครื่องหมาย “แปรงสีฟันติดดาว” จากกรมอนามัย หากมีคุณภาพผ่านมาตรฐานกรมอนามัยและฉลากถูกต้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะสามารถติดสัญลักษณ์ดาวบนฉลาก ว่าเป็นแปรงสีฟันที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย

ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมอนามัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรับรองคุณภาพแปรงสีฟันโดยกรมอนามัย ชุดใหม่ทดแทนชุดเดิม ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานทันตสาธารณสุขเป็นประธาน คณะกรรมการชุดใหม่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการรับรองคุณภาพแปรงสีฟัน

การประชุมครั้งนี้เป็นการรับรองแปรงสีฟัน ๘ รุ่น จาก ๓ บริษัท ซึ่งเป็นแปรงสีฟันที่เคยได้รับการรับรองแล้วและขอต่ออายุใหม่  
เกณฑ์การพิจารณาให้การรับรอง “แปรงสีฟันติดดาว”

กำหนดตาม ๑.มาตรฐานวิชาการแปรงสีฟัน กรมอนามัย พ.ศ.๒๕๔๙ ๒.ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๔๕ เรื่อง ให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าควบคุมฉลาก กำหนดให้ต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคครบถ้วน ได้แก่ ลักษณะปลายขนแปรง ชนิดของขนแปรง วัสดุที่ใช้ผลิตส่วนด้ามแปรงและขนแปรง วิธีใช้ และ ข้อแนะนำ ๓. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ ๓๓ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ให้แปรงสีฟันเป็นสินค้าควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) ให้กำหนดช่วงอายุเด็กซึ่งใช้แปรงสีฟันได้อย่างเหมาะสม เช่น เริ่มมีฟันถึง ๓ ปี หรือ ๓ ปี ถึง ๖ ปี หรือ ๖ ปี ถึง ๑๒ ปี



### เงื่อนไขการรับรองแปรงสีฟัน

ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงความจำนงพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ๑) ข้อมูลผู้ประกอบการ ๒) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ๒.๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น หลักฐานการจดลิขสิทธิ์ (ถ้ามี) ๒.๒) รายการวัสดุที่ใช้ผลิตแปรงสีฟัน ๒.๓) ภาพถ่ายหรือสำเนาฉลากสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ ๒.๔) รายงานผลการวิจัยที่แสดงถึงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) ๓) ตัวอย่างแปรงสีฟันที่ขอการรับรอง รุ่นละ ๑๒ อัน ๔) การรับรองมีอายุ ๓ ปี

ข้อสรุปการประชุม คณะกรรมการรับรองแปรงสีฟัน ๗ รุ่น จาก ๘ รุ่นที่สมัครเข้ารับการรับรอง ได้แก่ Biosafety ๒ รุ่น Oracare รุ่น ๐-๓, ๓-๖, ๖-๑๒ ปี และ Thai Smile ๒ รุ่น

